

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.01 แนวโน้มทรงตัว ,กรอบ 30.90-31.10

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันที่ระดับ **31.01** อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ **30.98** แนวโน้มทรงตัวใกล้ระดับ **31** บาท ตลาดจับตามาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายของ ธปท. คาดกรอบวันที่ระดับ **30.90-31.10**

* นายจิตพล พุกษาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าว ว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันที่ระดับ **31.01** อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทยังคงเกาะระดับ **31.00** บาทอยู่ เมื่อนักค้าเงินส่วนใหญ่มีความกังวลกับท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่อาจมีนโยบาย ควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาจำกัดตลาดในช่วงนี้

* จุดที่น่าจับตามากที่สุด คือ แรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ เพราะความกังวลจะลดลง ถ้าต่างชาติไม่เข้ามา ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของไทย แต่ในระยะกลาง เชื่อว่ายังคงจะเห็นการแข็งค่าของเงินบาทต่อ จากการนำเข้าที่ ลดลงมากกว่าการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับสูง

* กรอบเงินบาทวันนี้ **30.90-31.10** บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทรายสัปดาห์ที่ **30.75-31.25** บาท/ ดอลลาร์

* ในสัปดาห์นี้เชื่อว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากมีประเด็นบวกและลบผสมกัน ทั้งในฝั่งการ ระบาดของไวรัส ตัวเลขเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินเข้ามามากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่จันทร์ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ จีนจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ที่จะกลับมาขยายตัวได้ **5.0%** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

* ขณะที่วันพฤหัสบดี จะมีการประชุมธนาคารกลางสวีตเซอร์แลนด์ (SNB) และอังกฤษ (BOE) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ทั้ง 2 ธนาคารกลางจะ "คง" อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ **-0.75%** และ **0.10%** แต่อาจใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยง (QE) เข้ามาหนุนเศรษฐกิจแทนที่

* ส่วนในฝั่งของสหรัฐ ยังคงแนะนำให้จับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ (Initial Jobless Claims) ในช่วงคืนวันพฤหัสบดี คาดว่าจะมีคนขอรับสวัสดิการเกิน **1** ล้านตำแหน่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ตัวเลขดังกล่าวจะ อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ แต่เมื่อมีการทยอยกลับไปทำงานบ้าง ก็ต้องถือเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

* ในฝั่งของตลาดเงิน เริ่มมีกระแสการฟื้นตัวของดอลลาร์เข้ามาในตลาดมากขึ้น เมื่อความกังวลเรื่องไวรัสระบาดรอบ 2 กลับมาเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจ ขณะเดียวกันดัชนีความเชื่อมั่นของมหาลัมมิชแกน (UoM Sentiment Index) ก็รายงานออกมาฟื้นตัวต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นแรงหนุนให้กับเงินดอลลาร์ได้ในระยะสั้น

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.16 วันศุกร์ 96.87

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,000.19 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 289.53 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.026 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้